



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดพิธีส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ “หาดใหญ่วิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙

กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดพิธีส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ “หาดใหญ่วิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โดยมี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางจตุพร แก้วเนิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน , ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งในปีนี้เป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การดำเนินโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกิดเจตคติที่ดีที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานด้านการศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งหมวดหมู่การจัดการแข่งขันออกเป็น ๑๓ หมวดหมู่ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ปฐมวัย , หุ่นยนต์ , สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และการประกวดโครงการงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน และผู้ปกครองนักเรียนทราบ และร่วมส่งแรงเชียร์ แรงใจ ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ “หาดใหญ่วิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ในปีนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถคว้าชัยชนะกลับมาฝากพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไป

ภาพกิจกรรม







นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙